

# ประมวลพระราชดำรัส : การครองงาน



ทรงปล่อยปลา ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรกิจกรรมของศูนย์ศึกษาการ

## รับช่วงงาน

การทำงานใหญ่ๆ ทุกอย่าง ต้องการ  
เวลามาก กว่าที่จะทำสำเร็จ ผู้ที่เริ่ม  
โครงการอาจทำไม่สำเร็จโดยตลอด  
ด้วยตนเองก็ได้ ต้องมีผู้อื่นรับทำ  
ต่อไป ดังนั้นไม่ควรยกเอาเรื่องใคร  
เป็นผู้เริ่มงาน ใครเป็นผู้รับช่วงงาน  
ขึ้นเป็นข้อสำคัญ จะต้องถือผลสำเร็จ  
ที่จะเกิดจากงานเป็นใหญ่ยิ่งกว่าสิ่ง  
อื่น

พระบรมราโชวาท ในพิธี

พระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยศิลปากร วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๔

## ความรับผิดชอบ

การจะทำงานให้มีประสิทธิผลและให้ดำเนินไปได้โดยราบรื่น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำด้วยความ  
รับผิดชอบอย่างสูง ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง ไม่บิดเบือนจุดประสงค์ที่แท้จริงของงาน สำคัญที่สุด ต้องเข้าใจ  
ความหมายของคำว่าความรับผิดชอบ ให้ถูกต้อง

พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๑๕

## การเปลี่ยนแปลง

ทุกๆ สิ่งมีชีวิต และประเทศไทยก็เป็นประเทศที่มีชีวิต ระเบียบการอะไร  
ก็เปลี่ยนแปลงได้ แล้วถ้าเปลี่ยนโดยวิธีพูดกันรู้เรื่อง คือเจรจากันอย่างถูก  
**หลักวิชา**ที่แท้ ที่สูงกว่า**หลักวิชา**ในตำรา ก็จะหมดปัญหา แต่ไม่ใช่  
ว่าเปลี่ยนไปแล้วก็เปลี่ยนอย่างตายตัวไปเลย เมื่อสถานการณ์ไม่อำนวย  
ก็เปลี่ยนต่อไปได้โดยต้องไม่ทะเลาะกันอย่างหนัก จนกระทั่งทำให้เสีย  
หายจนทำให้ประเทศไทยกลับเป็นประเทศที่ล้มหลัง

(พระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา :

๔ ธันวาคม ๒๕๓๕)



เข้าใจ

เข้าถึง

พัฒนา

ปิดทองหลังพระ

การปิดทองหลังพระนั้น เมื่อถึงคราวจำเป็นก็ต้องปิด ว่าที่จริงแล้วคนโดยมาก ไม่ค่อยชอบปิดทองหลังพระกันนัก เพราะนึกว่าไม่มีใครเห็น แต่ถ้าทุกคนพากันปิดทองแต่ข้างหน้า ไม่มีใครปิดทองหลังพระเลย พระจะเป็นพระที่งามบริบูรณ์ไม่ได้

พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  
ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๐๖

สร้างสรรค์ คือเป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่าย

การกระทำที่สร้างสรรค์นั้น คือการกระทำที่ได้ผลเป็นประโยชน์แก่ทุก ๆ ฝ่าย ได้เต็มเปี่ยมตรงตามจุดประสงค์ ไม่มีการสูญเสียเปล่าหรือหากจะเสีย ก็เสียน้อยที่สุด การที่จะกระทำให้ได้เช่นนั้น บุคคลจำเป็นต้องอาศัยความมีสติพิจารณาให้เห็นถึงเหตุผลที่แท้ คือแก่นแท้หรือหลักการของเรื่องต่างๆ จับเหตุจับผลอันต่อเนื่องกันทั้งหมดให้ถูกต้อง คือจัดระเบียบการของเรื่องให้ดี

(พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรและอนุปริญญาบัตรของ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๑๘)

